
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดอบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที ่๕/๒๕๖5 
วันอังคารที่ 15 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
********************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๒. นางประนอม ทิวะพันธุ์    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๓. นายสุชาติ อินทับทิม    ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
๔. นายชินนะ คชนิล    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๕. นางสีไพร โกธรรม    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
๖. นางอรัญญา เนตรผสม  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผ่านระบบZoom) 
๗. นายวีรวัฒน์ ปานแสง    เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๘. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์   ผู้อำนวยการกองช่าง, รก.ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๙. นายสนธยา จิตต์รำพึง    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
๑๐.  น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด    หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง, รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
๑๑.  น.ส.ขวัญรักษ์ หมื่นศรีชัย   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  

     รก.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
๑๒.  นายศราวุฒิ กุลแดง    ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก 
๑๓.  นายวินัย ศรีวงษา    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบZoom) 
๑๔.  นายอโณทัย บัวขัน    ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม  
๑๕.  นายสมพร พงษ์ภาพ    รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 
๑๖.  น.ส.ลักษณาภรณ์ ยิ้มละม้าย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ, รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

                      สำนักปลัด ฯ  
๑๗.  นายชมภู จันทร์เชื้อ     หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ สำนักปลัด ฯ  
๑๘.  นางสาวอมรรัตน์ สุขแจ่ม  นิติกรปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ  
๑๙.  น.ส.ชนนิกานต์ สิทธิวงศ์   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๐.  นางพนม ชาติสุนทร    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ  

     (ผ่านระบบZoom) 
๒๑.  นางพิมพ์นารา อวนทอง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๒.  นายวิชิต สุขสินธารานนท์           หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ ฯ 
๒๓.  นายทัศนัย สิงห์โตทอง      หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๔.  นางนฤมล พรดิลกธรรม   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๕.  น.ส.ธีพร ไชยรัตน์    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  

      กองยุทธศาสตร์ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๖.  นางเบญญา บำรุงพงศ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ รก.หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและ 

       ประเมินผล ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒๗.  นางวันเพ็ญ ทองเอี่ยม     เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน รก.หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี  

      กองคลัง (ผ่านระบบZoom) 
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๒๘.  นางกานต์จิรา ชูเถื่อน    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  
๒๙.  นางจันทิมา สังขดิษฐ์   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง  
๓๐.  นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล    หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๑.  นายอภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ  หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๒.  นายพิชิต ขอผล     หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบZoom) 
๓๓.  นายสุรัตน์ ลิมานนท์ดำรงค์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๔.  นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
๓๕.  นางละเอียด อินสุข   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๖.  นายอรุณ ปุมสันเทียะ           หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๗.  นายพลกฤต ม่วงดิษฐ์  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ  

กองทรัพย์ ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๓๘.  นางสุรัสวดี กาญจนนาภา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ  

(ผ่านระบบZoom) 
๓๙.  นางภัครรัศม ์เที่ยงธรรมโม        หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุ ฯ  
๔๐.  นายปรีชา มั่นระวัง    หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ 

      (ผ่านระบบZoom) 
๔๑.  ด.ต.นิติ แก้วชื่น     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๔๒.  ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน  

      กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๔๓.  น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู    นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดกิารสังคม  

      กองสวัสดิการสังคม (ผ่านระบบZoom) 
๔๔.  นายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๔๕.  นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ  

      ควบคุมโรค กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๔๖.  นายพชรพงศ ์สร้อยเพ็ชร์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

                                          กองสาธารณสุข (ผ่านระบบZoom) 
๔๗.  นางวิลาวัณย์ เมโรนิต    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

                                          กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๘.  จ่าสิบเอกพสิษฐ์ นิธิพงศ์ธนกิจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

                                  กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔๙.  น.ส.ชิดชนก เสน่หา   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

                                         และวัฒนธรรม กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบZoom) 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ว่าที่ ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๒. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๓. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
๔. นางเฉลิมพร แสงมณี   ผู้อำนวยการกองการยุทธศาสตร์ฯ (ติดภารกิจ) 
๕. นางสุวิมล เจริญพร   ผู้อำนวยการกองคลัง (ติดภารกิจ) 
๖. นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (ติดภารกิจ) 
๗. นางพร้อมพันธ์ เปี่ยมเจริญ  หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ (ติดเชื้อ Covid – 19) 
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๘. น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์   หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ติดเชื้อ Covid – 19) 
๙. น.ส.ชลุีกร ฉายะกูล   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (ลาพักผ่อน) 
๑๐.  น.ส.จำรัส เขาด ี     หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ติดภารกิจ) 
๑๑.  นางกนกทิพย์ ผสมบุญ   นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม  

     กองสวัสดิการสังคม (ติดเชื้อ Covid – 19) 
 ๑๓. นายเฉลิมพล เพชรทิม    หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพย์ ฯ (ติดภารกิจ) 
 ๑๔. ส.อ.ธีรพล เงกสอนอ   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา 
                                            และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ติดภารกิจ) 
 ๑๕. นางสิชากรณ์ โพธิ์ทอง   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
                                           และวัฒนธรรม กองการศึกษา ฯ (ลากิจ) 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. น.ส.จุฑาจินดามณี ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๒. นางกรวิการ์ ผูกพานิช   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
๓. นายภัทระ ทองคำพงษ์   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบZoom) 
๔. น.ส.นวพร คงศิริ    ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 
๕. นายนครินทร์ นิลแพทย์   ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว  สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น. 
เรื่องก่อนวาระการประชุม  
     - แนะนำตัวข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ 
นายศราวุฒ ิกุลแดง 
ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

: ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินสง่าวิทยา รักษาการศึกษา
นิเทศน์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ 

นายสมพร พงษ์ภาพ 
รอง ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 

: เป็นคนสวนเมี ่ยง อ.ชาติตระการ จะทำหน้าที ่อย่างเต็มความสามารถ              
เพ่ือพัฒนาบ้านเกิด ตลอดจนนักเรียนเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลกของเรา 

นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม 
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ  
กองพัสดุฯ 

: เดิมดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน 
ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 

นางจันทิมา สังขดิษฐ์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

: สอบได้ในตำแหน่งในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง 
ตำแหน่งเดิมคือนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอแสดงความยินดี ปฏิบัติหน้าที ่ด ้วยความรู ้ความสามารถที ่ท ่านมี              
เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: การป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มเพ่ิมจำนวนมากขึ้น 
รู้จักการป้องกันและระวังในการใช้ชีวิต อย่าประมาท  
 
 
 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี 5/๒๕๖5 
 

หน้า 4 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
นายชมภู จันทน์เชื้อ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

: ขอให้ที ่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั ้งที ่ 4/2565             
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 40 หน้า หากมีข้อแก้ไข 
ขอให้แจ้งที่ประชุมทราบ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2564 จำนวน 40 หน้า 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรการ DHMTT การแพร่ระบาดโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด  

นายชมภู จันทน์เชื้อ 
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ 
สำนักปลัดฯ 

: ในช ่วงคร ึ ่ ง เด ือนท ี ่ผ ่ านมา ได ้ฉ ีดพ ่นฆ ่าเช ื ้อในส ่วนราชการของ                
อบจ. พิษณุโลก ได ้แก่ ห ้องปฏิบ ัต ิงานนายก ฯ กองช ่าง, กองคลัง,                 
กองยุทธศาสตร์ ฯ, กองทรัพย์ ฯ, กองสวัสดิการสังคม, ห้องประชุม                 
สภา ฯ, ห้องพนักงานขับรถยนต์,  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: อย่าใช้ชีวิตประมาท ติดแล้วอาการไม่หนัก ใครที่เสี่ยงสูงต้องกักตัว 
: ร้านค้าในพระราชวังจันทน์ได้ผ่านการประชุมสภาฯ ไปเรียบร้อยแล้ว                 
ในเรื ่องของการเช่า ทางนิติกรได้แจ้งให้ทราบเรื ่องการประมูลร้านค้า            
ในพระราชวังจันทน์ ซึ่งเหลืออีก 2 ห้อง และได้แนะนำไปว่าให้จัดทำป้าย              
ให้เป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ได้มีการประชุม
สภาฯ และได้มีการอนุมัติให้เช่าโดยไม่ต้องมีการประมูล ผู้ที ่จะมาเช่าคือ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ผ่านสภาฯเรียบร้อย ทางกองการศึกษา ฯ             
จะได้ประสานให้ทางโรงเรียนมาดำเนินการเช่าให้เรียบร้อยและรวดเร็ว                  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2565  

นางวิลาวัลย์ เมโรนิต  
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
กองการศึกษา ฯ 

: รับทราบค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ผู้เช่าเดิมขาย OTOP อยู่ และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมขายเฉพาะดอกไม้
ธูปเทียน ในหนึ่งร้านแบ่งขายสองประเภทก็ได้ ควรเชิญทางโรงเรียนและ               
ผู้ที่ประมูลได้มาคุยกันให้ชัดเจนพยายามไม่ให้ซ้ำกันถ้าซ้ำกันจะเกิดปัญหา           
ต่อว่ากันได้ ช่วยกันติดตาม 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการอบจ.พิษณุโลก,  
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ 

: สำนักงานเลขาฯ ขออนุญาตแจ้งการประชุมสมัยสามัญ การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมันแรกประจำปี พ.ศ.2565                 
จะครบกำหนด 45 วัน ในวันที ่ 17 มีนาคม 2565 ได้นำเรียนปรึกษา
ผู้บริหารและประธานสภาแล้วคิดว่าจะมีการขยายเวลาการประชุมออกไปอีก 
15 วัน จะสิ ้นสุดประมาณวันที ่ 1 เมษายน 2565 หากมีญัตติหรือ             
เร ื ่องอื ่นใดที ่จะนำเสนอต่อที ่ประช ุมสภาฯ ให ้ร ีบนำเสนอผู ้บร ิหาร                   
เพ่ือแจ้งท่านประธานสภาฯ รับทราบ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ที ่ค ้างอย ู ่ม ีการรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิประจำปี ซ ึ ่งจะต้องรายงาน               
ให้ทราบทุกปี 
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นายวีรวัฒน์ ปานแสง  
เลขานุการอบจ.พิษณุโลก,  
รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ 

: ประมาณวันที่ 30 มีนาคม 2565 จะมีการประชุมแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมรับพิจารณา / ข้อหารือ 
 -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ    
นางสีไพร โกธรรม 
ปลัดอบจ.พิษณุโลก 

: ขอรายงาน เม ื ่ อว ันท ี ่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ได ้ม ีหน ั งส ือจาก                          
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น แจ้งแนวทางการจัดซื ้อรถยนต์                 
ขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่น ตามสร ุปมติคณะกรรมการ ปปช.                    
แจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำความผิด เกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อ
รถยนต์ ดังนี้ 
     ๑. กรณีการจัดซื ้อรถยนต์โดยสาร มีการกำหนดรายละเอียดหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะ มีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู ้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิต               
ในประเทศหรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ ่น โดยมุ ่งหมายมิให้มีการแข่งขัน            
ในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 
     ๒. กรณีการจัดซื ้อรถดูดล ้างทำความสะอาดที ่ม ีการจัดซื ้อด ้วย                
วงเง ินงบประมาณที ่ส ูง  มีการกำหนดราคากลางสูงกว่าราคาต้นทุน               
การผลิตเกินความเป็นจริง และยังมีการกำหนดคุณลักษณะของสินค้า               
เพ่ือกีดกันมิให้ผู้เข้าประกวดราคารายอ่ืนเข้าร่วมประมูลงานได้ (ฮ้ัวประมูล)                   
ทำให้ไม่มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม 
     ๓. กรณีการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีอาชีพ
ขายบางรายเป็นการเฉพาะ 
     ๔. กรณีการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ในการสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งมีการกระทำโดยมุ่งหมายมิให้มีการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรมตามประกาศสอบราคาซื ้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 
(รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) 
     อยากจะฝากให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ ได้ศึกษาวิธีไม่ให้เข้าข่าย
ตามกรณีดังกล่าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอให้เจ้าหน้าที่ที่กำหนดรายละเอียดหรือ คุณลักษณะเฉพาะดูให้ละเอียด
รอบคอบ และให้ท่านปลัด ฯ ต้องตรวจสอบมาก่อนที ่จะถึงนายก ฯ                
ตามที ่ได ้ม ีการประช ุมสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ หลายท่านได้กล ่าวถึง                     
สจ.สมจิตร ฉ่ำมา กล่าวถึงเรื ่องการกำจัดวัชพืช หมู่ ๑๒ ตำบลวังพิกุล 
อำเภอวังทอง, สจ.เศรษฐา กิตติจารุรักษ์ เรื่องรถขนส่ง กลัวการผูกขาด       
เรามีหน้าที่แจ้งไปขนส่งจังหวัดให้ควบคุมและดูแล เพราะปัญหานี้เราได้รับ
แจ้งมาจากสมาชิกสภา ฯ ในการประชุมสภา ฯ ว่าการบริการประชาชน              
ในการเดินทางจากขนส่ง ๑ ไปยัง ขนส่ง ๒ ค่อนข้างท่ีจะลำบาก, ตรวจสอบ
เรื่องการจัดเก็บรายได้ ภาษีน้ำมัน ได้รับแจ้งว่า ขึ้นทะเบียน ๘๐๐ ราย             
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แต่เก็บได้ ๒๒๒ ราย ต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น อาจจะมีใบรับรอง
หรือใบประกาศ ให้เกิดความเสมอภาค 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: เรื ่อง ATK ได้ปรึกษากับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เราจะจั ดซื้อ 
๕๐,๐๐๐ ชุด จะขอแยกออกมา ๑๐,๐๐๐ ชุด มีแผนงานรองรับสำหรับ   
การคัดกรอง นักเรียน ทั้ง ๓ โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พิษณุโลก 
อยากให้โรงเรียนทั้ง ๓ แห่งทำแผนงาน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
๒๕๖๕ แล้วแจ้งมาทางกองสาธารณสุข 
: เรื่องผลการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๕ มีนายพงษ์เทพ พงษ์พิทักษ์เสรี
ห ัวหน้าฝ ่ายบร ิหารงานทั ่วไป กองสาธารณสุข  พบว ่าปอดผิดปกติ                 
แพทย์ให้ร ักษาตัว ๒๐ วัน และนายนิธ ิพัฒน์ มีโภคสม นักว ิชาการ
สาธารณส ุขชำนาญการ รก.ห ัวหน ้าฝ ่ายป ้องก ันและควบค ุมโรค                       
กองสาธารณสุข กักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง สำหรับตัวผมเองกักตัวอยู่              
ในที ่ห ้องทำงานเป็นหลัก ให ้ล ูกน ้องนำแฟ้มไว ้ท ี ่หน ้าห ้อง แล ้วนำ
แอลกอฮอล์ฉีดพ้น ให้คิดว่าเราป่วยไว้ก่อน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: กองอ่ืน ๆ นำไปเป็นตัวอย่าง 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: เรื ่องการกระจายเชื้อ ของเรามีการปฏิบัติค่อนข้างดี เพราะแต่ละคน               
ไม่ส่งผลให้คนข้างเคียงมีการติดเชื้อภายใน ๑๔ วัน ถือว่าเป็นการควบคุม
โรคที่ดี และเราสามารถตรวจ ATK ได้เองอย่างเร็ว ขอบคุณท่านนายก ฯ              
ที่สนับสนุนอุปกรณ์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: สถานการณ์พิษณุโลกเป็นอย่างไรบ้าง 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: พิษณุโลกเราอยู ่อันดับต้น ๆ ของประเทศ ส่วนอันดับประเทศไทย                
อยู่ที่อันดับที่ ๑๗ ของโลก 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: พิษณุโลก ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อเกือบ ๒๐๐ รายต่อวัน ดังนั้นเราควร
หลีกเลี่ยงการพบปะ 

นายนิธิพัฒน์ มีโภคสม 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ชำนาญการ รก.หัวหน้า        
ฝ่ายป้องกันและ ควบคุมโรค  
กองสาธารณสุข 

: ขอรายงานการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ผลเป็นลบทั้งหมด                
ซึ ่งสถานการณ์ปัจจุบันการรายงานผู ้ต ิดเชื ้อเขาจะรายงานแค่ผู ้ตรวจ                   
จาก RT – PCR เท่านั้น ไม่ได้นำผลตรวจ ATK มาร่วมด้วย จึงไม่มีความ
น่าเชื่อถือ และใช้วิธีการคือ เจอ จ่าย จบ (พบผู้ติดเชื้ออาการไม่หนักมาก              
ก็จ่ายยา หากอาการหนักก็รักษาตัวที่โรงพยาบาล 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

: ไม่ทราบข้อมูล ขออนุญาตนำเรียนในที่ประชุมครั้งต่อไปครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ขอให้ตรวจสอบศักยภาพของ อปท. ในพื ้นที ่น ั ้น ๆ เพื ่อจ ัดทำเป็น                  
ศูนย์ การฝึกสอนว่ายน้ำ ให้ครบทุก ๙ อำเภอ และสอบถามความพร้อม
ก่อนการอุดหนุนงบประมาณการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เพราะต้องใช้
งบประมาณดูแลรักษาค่อนข้างสูง 
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น.ส.กนิษฐิกา แพงลาด  
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง, รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: กองการเจ้าหน้าที ่จะจัดโครงการอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู ้ด ้าน
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในวันที่  ๒๒ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว บึงราชนก โดยแบ่งเป็น
รอบเช้า ๑๒๕ ท่าน รอบบ่าย ๑๒๕ ท่าน จึงขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร , 
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในโครงการดังกล่าว 
ในเวลา ๐๘.๔๕ น. และขอเรียนเชิญท่านนายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิด 
และขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน เป็นโครงการอบรม
เพื ่อให ้เป ็นไปตามตัวช ี ้ว ัดของ ITA โดยมีนางสาวคนึงน ิจ นาสมใจ 
ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากร 

นายศราวุฒ ิกุลแดง 
ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

:      ๑. ขอรายงานในเรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕               
ที่ผ่านมา ยังมีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่กักตัวอยู่ จำนวน ๓๒ ราย               
โดยกักตัวอยู่อาคารชั้น ๑ อาคาร ๓ และกักตัวอยู่ที่โรงยิมเนเซียม ๖๐๐                  
ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  
       ๒. นักเรียนหญิงชนิดกีฬาตะกร้อและกรีฑา ดำเนินการตรวจ ATK       
ผลการตรวจ พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๒ 
คน ได้ดำเนินการจัดสถานที่รักษาและกักตัว ณ อาคารเรียนที่ ๑ ชั้น ๔                  
โดยรับยาเวชภัณฑ์และการกำกับดูแลการรักษาตัวในรูปแบบ HOME 
ISOLATION จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวรอ และยังมีนักเรียน
ผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน ๒๕ คน กักตัว ณ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๓ กำหนดการ
กักตัวตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา โดยดำเนินการ
ตรวจ  ATK ในวันที่ ๓ ,วันที่ ๗ ,วันที่ ๑๐ ของการกักตัว และโรงเรียน              
กีฬาฯ ดำเนินการส่งอาหารกล่องให้นักเรียนที ่ดำเนินการกักตัว และ                     
ได้ร ับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชนบ้านนาโพธิ ์แดงอนุเคราะห์น้ำ                        
จำนวน ๕๐ แพ็ค  
       ๓. การปิดสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ยอดผู้สมัคร ๒๙๘ 
คน ดังนี้ 
            - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๘๙ คน  
            - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒๐๙ คน   
และจะดำเนินการทดสอบเพ่ือคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ และ ๔ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕   
       ๔. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ ในงานพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยจัดในวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงยิมเนเซียม ๖๐๐ 
ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
กิจกรรมทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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       ๕. คณะครูโรงเรียนเนินสง่าวิทยา ขออนุญาตตามมาส่งแล้วก็ศึกษาดู
งานที่ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทร์ ขอขอบพระคุณท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง ที ่ให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเนินสง่าวิทยาเป็นอย่างดี  
       ๖. ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก เข้าร่วมการฝึกซ้อมนักกีฬาดาวรุ ่งทีมชาติ จำนวน ๓ คน                  
(ออกรายการซุปเปอร์เท็น)  
       ๗. ขอสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ศรีสะเกษเกมส์” ดังนี้ 
           - กีฬามวย ได้ ๖ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

:      ๑. ขอแสดงความยินดีก ับนักกีฬาที ่ได ้ร ับรางวัลในการเข้าร่วม                  
การแข่งขันในครั้งนี้ และขอให้ดำเนินการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ทราบ เพื่อเชิดชูเกียรตินักกีฬาต่อไป 
       ๒. เน้นย้ำมาตรการ DMHTT ในการสอบของนักเรียนโรงเรียนกีฬาฯ 
ให้รัดกุม 

นายศราวุฒ ิกุลแดง 
ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

:     - โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ในวันที ่ ๓ มีนาคม 
๒๕๖๕  
      - ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จำนวน ๓ ราย              
เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ 
      - นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันศรีสะเกษเกมส์ กีฬาประเภทมวยได้                
๖ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางกลับ    

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

:     - ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก และ
ขอให้จัดทำใบประกาศเชิดชูเกียรติเสนอให้ท่านผู ้ว ่าราชการจังหวัด
พิษณุโลกลงนามร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                 
โดยให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้มอบ  ซึ่งในอนาคตเด็ก ๆ 
จะต้องมุง่สู่อาชีพหรือเป็นทีมชาติ เราต้องเป็นผู้สร้างพ้ืนฐานให้เขา  
     -  ให ้กำหนดมาตรการป ้องก ันการแพร ่ระบาดของโรคต ิดเชื้อ                   
ไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในการสอบของน ักเร ียนให ้ร ัดกุม                   
ให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู ่เสมอ พร้อมทั ้งปรึกษาสำนักงาน
สาธารณสุข ฯ ว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอหรือไม่     

นายศราวุฒ ิกุลแดง 
ผอ.รร.กีฬา อบจ.พิษณุโลก 

: โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก ในเบื้องต้นได้ประกาศให้นักเรียนที่เข้าสอบ
คัดเลือกให้นำผลการตรวจ ATK มาแสดง   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการตรวจ ATK เนื่องจากเราไม่ทราบว่านักเรียน             
ผู้เข้าสอบดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ หรือหากนักเรียนจะนำผล
ตรวจ ATK มาต้องมีใบรับรองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                
โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และมีการระบุวันที่
และเวลาในใบรับรองนั้น ภายใน ๔๘ ชั่วโมง   
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นายอโณทัย บัวขัน 
ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์ฯ   

: โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมรับสมัครนักเรียนระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๖๕ แผนการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๐ คน 
และนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ จำนวน ๘๐ คน แบ่งเป็น ๒ ห้อง                  
มีนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๘ คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๗๓ คน และมีนักเรียนย้ายเข้าศึกษา 
ในระดับชั้นอื่น ๆ จำนวน ๓ คน มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ รวม ๑๐๒ คน                  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้พยายามรักษาระดับ โดยการสร้างความน่าเชื ่อถือ ความเป็นเลิศ 
คุณภาพการศึกษา ความพร้อมของสถานที ่ อ ุปกรณ์ บุคลากร และ                  
การแนะแนว    

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: กรณีโรงเรียนทั ้ง ๓ แห่ง ต้องเป็นผู ้ดำเนินการตรวจ ATK เนื ่องจาก
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขต้องกักตัวหลายคน จึงได้วางแผนให้เจ้าหน้าที่ของ
โรงเร ียนเข ้ าร ับการอบรมเทคน ิคการตรวจ ATK โดยเจ ้ าหน ้าที่                        
กองสาธารณสุขเป็นผู ้สอนซึ ่งใช้เวลาไม่นาน เพื ่อให้โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการตรวจ ATK เองได้  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้โรงเรียนทุกแห่งเตรียมความพร้อม ระหว่างดำเนินการให้สวมชุด PPE 
ให้รัดกุม ซึ่งกองสาธารณสุขต้องอธิบายอย่างละเอียด 

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ต้องอธิบายตั ้งแต่ขั ้นตอนการสวมชุด PPE การเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เทคนิคการตรวจ การอ่านผล และการรายงานผล   

นางสีไพร โกธรรม  
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: ให้กองสาธารณสุขทำหนังสือแจ้งโรงเรียน ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดได้  
 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ชุดตรวจ ATK แบบใหม่เป็นแบบก้านยาวหรือไม่   

นายสนธยา จิตต์รำพึง 
ผอ.กองสาธารณสุข 

: ชุดตรวจ ATK ที ่จ ัดซ ื ้อใหม ่เป ็นแบบก้านส ั ้น ขนาดเล ็กและอ ่อน                         
ซึ่งได้สอบถามบุคลากรทางการแพทย์แล้ว ปรากฏว่า มีประสิทธิภาพดี   

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ถุงมือ ให้พร้อม  

นายวินัย ศรีวงษา 
ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม  

:     - โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมได้กำหนดการสอบปลายภาคของ
นักเรียนทุกระดับชั้นในสัปดาห์นี้ ซึ่งในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ตรวจ 
ATK ให้กับนักเรียนก่อนเข้าสอบในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดย รพ.สต. 
เป็นผู้ดำเนินการตรวจ 
      - โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน               
ทางออนไลน์ถ ึงว ันท ี ่  ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เพื ่อป ้องก ันความแออัด                            
อีกประการหนึ่งนักเรียนมีการเคลื่อนย้าย โดยเมื่อปีที่ผ่านมาวางแผนรับ
นักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ จำนวน ๔๐ คน และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่ ๔ จำนวน ๔๐ คน มีนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๔๒ คน และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔๑ คน  
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      - โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมได้กำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ                          
ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันเดียวกับโรงเรียนศรีอินทราทิตย์
พิทยาคม ซึ่งจะกระชับเวลาในการมอบประกาศนียบัตร    

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

:     - โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมจัดกิจกรรมในช่วงเช้าและโรงเรียน
บางกลางท่าวพิทยาคมจัดกิจกรรมในช่วงบ่าย 
      - ได้สอบถามนิสิต/นักศึกษา ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 
ในแต่ละกองว่ามีข้อเสนอแนะในประเด็นใดบ้าง ซึ่งได้สรุปคร่าว ๆ ซึ่งอยาก
ให้ทุกส่วนพัฒนา 
        ๑. นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยา
คมต้องการให้มี E-library ตรงกับความคิดผมซึ่งต้องการให้ห้องสมุดแห่ง
การเรียนรู้ ไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะหนังสือเพียงอย่างเดียว ต้องใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราสามารถจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้เกิด   
การค้นคว้ารูปแบบใหม่ และการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานสารบรรณ 
การรับ - ส่งหนังสือราชการ สิ ่งนี ้เพื ่อการพัฒนาองค์กรและสามารถ              
ใช้เป็นคะแนน LPA, ITA ได ้ 
        ๒. ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ต้องการให้บรรยายข้อมูล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผมได้วางแผนดำเนินการไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ 
กรณีเราไม่สามารถคิดวางแผนได้ ให้ประสานหน่วยอื่นช่วย เช่น นักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถช่วยได้  

         ๓. โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก อาหารกลางวันของเด็กนักเรียน             
ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เพียงพอต่อการรับประทาน จึงฝากให้กลับไป
ตรวจสอบสำหร ับเด ็กน ักเร ียนท ี ่ร ับประทานอาหารกลางว ันก ่อน                      
ทานเป ็นจำนวนมาก และเด ็กน ักเร ียน  ท ี ่ ซ ้อมก ีฬาเสร ็จท ีหลั ง                         
ไม่ได้รับประทานอาหารกลางวัน ถ้าถามว่าเขามีอาหารเสริมให้กับเด็ก
นักเรียนหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ข้าวไข่เจียว ก็จะเป็นเมนูอาหารที่ไม่เหมือน
ที่คนก่อนหน้านั้นรับประทานก็พยายามให้เด็กสามารถทานอาหารกลางวัน
ได้พร้อมเพรียงกันแต่ถ้าสถานที่ไม่พอ อาจจะต้องดำเนินการเวียนสถานที่ 
        ๔. สำหรับในพื้นที่จอดรถ หรือสถานที่ต่าง ๆ บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้จอดรถให้เป็นระเบียบ มอบหมาย สำนักปลัด  ฯ 
ดำเนินการดูแล และรถยนต์ขวางจักรยานยนต์ เข้าจอดไม่ได้ อันนี้เขาแสดง
ความคิดเห็น 
         ๕. ขอให้โรงเรียนต่าง ๆ ควรจะมีเรื่องเก่ียวกับการส่งเสริมนวัตกรรม
การศึกษา จัดอบรมพัฒนาครู เรื ่อง นวัตกรรมเพื่อให้ได้นำความรู้  แนว
ทางการสอนใหม่ ๆ หรือ ความรู้ใหม่ ๆ มาสู่เด็กนักเรียน เนื่องจากยุคสมัย
ที่เปลี่ยนไป ฝากแนวคิดนี้ไว้ด้วย นำไปดำเนินการ และทำเป็นโครงการ
เสนอ 
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          ๖. ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ แอร์ไม่เย็น และ แสงสว่าง
ภายในศ ูนย ์ประว ัต ิศาสตร ์พระราชว ั งจ ันทน ์  เร ื ่ องแอร ์ ไม ่ เย็น                              
เป็นเรื่องที ่สำคัญเพราะภายในศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจ ันทน์                
ไม่มีหน้าต่าง เป็นห้องแอร์อย่างเดียว และกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ 
เนื่องจากได้รับการรายงาน จาก สิบเอกพิทยา นิยมเยาว์  ตำแหน่ง นัก
จัดการทั่วไป ชำนาญการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
         ๗. ท่านที ่ปรึกษาแนะนำว่าให้ปลูกต้นไม้เพิ ่มมากขึ ้นในบริเวณ            
พระราชวังจันทน์ ต้นจันทน์เรามีจำนวนมาก แต่ไม่ค่อยโต ตอนมีงานแสดง
แสงเสียง ก็โดนตัดไปบ้าง 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก 

: ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมห้องสมุดชุมชนศูนย์ประสานแผน ผลปรากฏว่า 
ตอบสนองของประชาชนได้ดีพอสมควร จะมีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจาก 2-3 
อำเภอมาอยู ่ที ่ โรงเรียนกีฬาฯ หากทาง โรงเรียนกีฬาฯ ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรให้เจ้าหน้าที่กลับไป
ทำหน้าที่ประจำห้องสมุดชุมชนดังเดิม เช่น ห้องสมุดชุมชน อำเภอนครไทย 
เนื ่องจากทางอำเภอดำเนินการทำถนนลาดยางมาถึงหน้าศูนย์เราแล้ว 
ห้องสมุดเราปิด ไม่มีเจ้าหน้าที่รายงาน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เจ้าหน้าที่ห้องสมุดศูนย์นครไทยไปอยู่ที่ โรงเรียนกีฬาฯ ใช่หรือไม่ 
 

นายสุชาติ อินทับทิม  
ที่ปรึกษานายก อบจ.พิษณุโลก 

: นำมาช่วยงานครับ 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบหน้าที่ดูแลห้องสมุดทั้ง 9 อำเภอ เนื่องจากตอนนี้ ให้เจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์ของอำเภอวัดโบสถ์ นครไทย และเนินมะปราง เข้ามาดูแล
ห้องสมุดของโรงเรียนกีฬา ฯ เนื่องจากโรงเรียนกีฬา ฯ ขอตัวเจ้าหน้าที่มา
ช่วยจัดการห้องสมุด เรื ่องระบบของห้องสมุดต่าง ๆ ตอนนี้มอบหมาย
เจ้าหน้าที ่ให ้ด ูแลเรื ่องที ่ นางสิร ิวรรณ บูรณสิงห์ อดีตผู ้อำนวยการ                   
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ฝากงานเรื่อง อุทยานการเรียนรู้ 
ที่สนามกีฬา ฯ ไว้ และตอนนี้เริ่มวางแผนการดำเนินการห้องสมุดด้วย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ใช้ระยะดำเนินการเท่าไรแล้ว 
 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: 3 เดือนค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: 3 เดือนแล้ว ทำไมยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: เนื่องจากหนังสือของโรงเรียนกีฬา ฯ มีจำนวนมาก และทางเจ้าหน้าที่    
ต้องดำเนินการลงระบบ เนื่องจากโรงเรียนกีฬา ฯ ไม่มีการลงระบบตั้งแต่
แรก และห้องสมุด โรงเรียนกีฬา ฯ ปิด ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ จึงทำให้ต้อง
มาจัดใหม่ และดำเนินการลงระบบเรื่องของหนังสือใหม่ทั้งหมด 
 



รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครั้งท่ี 5/๒๕๖5 
 

หน้า 12 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: จะดำเนินการเสร็จเมื่อใด 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ตอนนี้ยังไม่ใกล้ เนื่องจากมีหนังสือเป็น ๑๐,๐๐๐ เล่ม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: 3 เดือนน่าจะต้องดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: เนื ่องจากต้องเริ ่มใหม่ทั ้งหมด เพราะหนังสือต้องมีการประทับตรา              
ลงสันเล่ม ลงระบบ และคีย์ข้อมูลทุกอย่าง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ต้องมีแผนงานที่ดำเนินการเสร็จแล้วและจะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: เนื่องจากตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้มาช่วยในส่วนของอุทยานการเรียนรู้ในส่วน
ของหนังสือที่ดำเนินการซื้อไปแล้ว และตอนนี้โรงเรียนกีฬาไม่อนุญาต      
ให้เจ้าหน้าที ่บรรณารักษ์เข้าห้องสมุด เพราะห้องสมุดของโรงเร ียน                 
ใช้เป็นสถานที่กักตัว จึงทำให้เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ไม่สามารถดำเนินการ 
ในส่วนที่เหลือได้ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: เกรงว่าบางทีทำงานไกลบ้าน กลับมาอยู ่ในเมืองกันหมด ใช่เหตุผลนี้
หรือไม ่

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ไม่ใช่ค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: บ้านเจ้าหน้าที่อยู่ที่ใดบ้าง อยู่ที่นครไทย และวัดโบสถ์ใช่หรือไม่ 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: อยู่ในเมืองค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ต้องทำหน้าที่ให้แล้วเสร็จ มีกำหนดเวลาที่แน่นอน ไม่ใช่มาช่วยงานจน            
ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายเดิมเสียหาย 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ดำเนินการติดตามงานเจ้าหน้าที่ตลอด แต่งานยังไม่แล้วเสร็จ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ให้ดำเนินการทำรายงานประจำวันขึ ้นมา ว่าในแต่ละวันดำเนินการ
อะไรบ้าง และในอนาคตจะดำเนินการอะไรบ้าง 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ทราบค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: แต่ละวันที่ผ่านมาดำเนินการทำงาน มีผลงานอะไรบ้าง ส่วนไหนบ้าง 
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นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ดำเนินการรายงานในที่ประชุมทุกเดือนค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ควรจะดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยได้แล้ว เพราะใช้เวลาดำเนินการ           
3 เดือนแล้ว มีเจ้าหน้าที่ 3 ท่าน 1 วันดำเนินการทำได้กี่เล่ม 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ตามที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที ่แล้วว่าสามารถดำเนินการได้กี ่เล่มต่อวัน 
เจ้าหน้าที่ตอบว่า จำนวนที่ได้คือ 30 เล่ม ต่อวัน เนื่องจากมีหลายขั้นตอน 
ถ้าเป็นการลงระบบที่ได้เข้าร่วมอบรมจะเป็นการยิงโดยไม่ต้องเขียน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ต้องมีเหตุมีผลที ่ค ุณทำงาน เนื ่องจากผมเองไม่มีความรู ้ทางด้านนี้                 
แต่ผมจะรู้ได้ ผมต้องดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบกับที่อื่น ว่าที่คุณพูดมา
จริงหรือไม ่
: ให้ดำเนินการทำรายงานแจ้งมา จะได้รู้เวลาที่แล้วเสร็จ 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ทราบค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ทำรายงานว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่มาช่วยทำ มีผลลัพธ์อย่างไรบ้าง 

นางสาวชิดชนก เสน่หา 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
กองการศึกษา ฯ 

: ทราบค่ะ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์  
นายก อบจ.พิษณุโลก 

: ท่านใดมีอะไรชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายอรุณ ปุมสันเทียะ 
หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม  
กองทรัพย์ฯ 

: เรียนนายก อบจ.พล. และผู ้บริหารทุกท่าน  ฝ่ายสิ ่งแวดล้อม สังกัด               
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรียนเชิญนายก ฯ เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการ และ เชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการทางเลือกจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พิธีเปิด ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  
     2. โครงการสัมมนาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมุ่งสู่สำนักงาน                
สีเขียวในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

นางอรัญญา เนตรผสม  
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ 

: เรียนท่านนายก อบจ.พิษณุโลก ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เนื่องจาก
นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายสิ ่งแวดล้อม กองทรัพย์ฯ มีพิธีเปิด
โครงการช่วงเช้า ในส่วนของสำนักปลัดที่ท่านได้แจ้งว่าให้มีการเชิญประชุม
ให ้ความร ู ้ เร ื ่องว ิชาการทางด ้าน Smart City เร ื ่องโซล ่า rooftop                        
จะดำเนินการประชุมในวันที ่ 25 มาคม 265 ช่วงเวลา 13.30 น. – 
15.30 น. กลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
ราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องสังกัดละ 1 ท่าน  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 






